
รายงานผลการศึกษา 
ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

ตามนโยบายของรัฐบาล 
_____________________ 

 
  ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี
พุทธศักราช 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
และติดตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล  โดยก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 
180 วัน และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจ าปี
พุทธศักราช 2559 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งเพ่ิมกรรมการ  โดยมี
คณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย 

1. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล  
2. พลต ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง  
3. พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล  
4. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  
5. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์  
6. พลต ารวจโท พลบูรณ์ ช านาญกูล  
7. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  
8. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา  
9. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว  

10. นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์  
11. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ  

ต่อมาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจ าปี 
พุทธศักราช 2560 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้ง นายไทวุฒิ ขันแก้ว เป็น
กรรมการ แทน นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์  

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจ าปี 
พุทธศักราช 2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาอีก 180 วัน
นับแต่วันครบก าหนด และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) 
ประจ าปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันพุธที ่19 เมษายน 2560 ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาศึกษาอีก  
180 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด 
  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานกรรมการ             
พลต ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายภัทรุตน์ ทรรทรานนท์ เป็น                 
รองประธานกรรมการ คนที่สอง พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีการ
ประชุมทั้งสิ้น 22 ครั้ง คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีการประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการด าเนินการโครงการของ
กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการลงพื้นทีโ่ครงการ โดยมีโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น ้าเจ้าพระยา 
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการ 

ด าเนินการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ให้ศึกษาความเหมาะสมโครงการโดยให้ค านึงว่าการจัดท าโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการอเนกประสงค์เพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจร เป็นพ้ืนที่ส าหรับการชมทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา                  
การพักผ่อน การออกก าลังกาย และการจัดกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งให้บูรณาการร่วมกับโครงการอ่ืน
บริเวณใกล้เคียง แนวคิดพ้ืนฐานของโครงการนี้รัฐบาลต้องการพัฒนาให้พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาที่เป็นของ
ประชาชนทุกคน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่างทั่วถึง 
เนื่องจากคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของแม่น้ าเจ้าพระยา ดังนั้น คนไทยทุกคนต้องใช้ประโยชน์จากแม่น้ าเจ้าพระยา
และเข้าถึงแม่น้ าเจ้าพระยาได้ด้วยกันทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณแม่น้ าเท่านั้น  
  การด าเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  

1. รูปแบบโครงการ 
              กรุงเทพมหานครได้ท าสัญญาว่าจ้างกลุ่มสถาบันการศึกษาประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาส ารวจ 
ออกแบบ และจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  ซึ่งที่ปรึกษาได้ด าเนินงานแล้วเสร็จและ
รูปแบบโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ด้านการ
ออกแบบและภูมิสถาปัตย์  ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559                                              
โดยที่ปรึกษาได้ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบการจัดท าแผน
แม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร ความยาวสองฝั่งแม่น้ า 57 กิโลเมตร 
จากการศึกษาพบว่าบริเวณท่ีเหมาะสมจะด าเนินงานโครงการในระยะแรก อยู่ในช่วงสะพานพระราม 7 ถึง 
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมด้านกายภาพ การเชื่อมโยงโครงข่าย 
การขนส่งต่างๆ ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ สืบสานวิถีชีวิตที่มีมาในอดีต 
และพัฒนาให้มีความยั่งยืนในอนาคต โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2560-2562 เพื่อ
ด าเนินการก่อสร้างทางเดินทางจักรยานริมแม่น้ าเจ้าพระยาความกว้างประมาณ 10 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์
เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ า พื้นที่บริการสาธารณะ และ เส้นทางการเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ า และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น  4 ช่วง ได้แก่ 
                         โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 (ฝั่งพระนคร) จากสะพานพระราม 7           
ถึง รมชลประทานสามเสน พ้ืนที่เขตบางซื่อและเขตดุสิต ระยะทางประมาณ 2.99 กิโลเมตร งบประมาณ
โครงการ 1,770 ล้านบาท 
                        โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาช่วงที่ 2 (ฝั่งพระนคร) ช่วงจากกรมชลประทาน              
สามเสน ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พ้ืนที่เขตดุสิตและเขตพระนคร ระยะทางประมาณ 3.91 กิโลเมตร 
งบประมาณโครงการ 2,470 ล้านบาท 
                       โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาช่วงที่ 3 (ฝั่งธนบุรี) ช่วงจากสะพานพระราม 7           
ถึงคลองบางพลัด พ้ืนที่เขตบางพลัด  ระยะทางประมาณ 3.30 กิโลเมตร งบประมาณโครงการ 2,061.5     
ล้านบาท 
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                     โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาช่วงที่ 4 (ฝั่งธนบุรี) ช่วงจากคลองบางพลัด ถึงสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า พื้นที่เขตบางพลัด ระยะทางประมาณ 3.80 กิโลเมตร งบประมาณโครงการ 2,061.5 
ล้านบาท 

2. การแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ               
การเดินเรือในน่านน้ าไทย  
  กรมเจ้าท่าได้จัดท าร่างแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 แล้วเสร็จ โดยกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือที่ 
คค 0309.5/318 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2539  เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพ่ือพิจารณา  และ
กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือที่ คค 0205/สกม 374 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 แจ้งผลการพิจารณาสรุป
ความว่า “กฎกระทรวงฉบับที่ 63 ฯ ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีข้อความที่ชัดเจนสมบูรณ์ครอบคลุมถึงหลักการที่
กรมเจ้าท่าเสนอมาในร่างกฎกระทรวงอยู่แล้ว โดยที่กระทรวงคมนาคมเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63ฯ ตามท่ีเจ้ากรมท่าเสนอมาแต่ประการใด” แต่เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีความเห็นต่างจาก
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่าจึงได้มีหนังสือที่ คค 0309.5/2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรียน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือในประเด็นดังกล่าวว่า กรณีการขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าน่าจะ
ต้องมีหลักฐานแสดงการให้ความยินยอมจากเจ้าของที่ดินในการถูกรอนสิทธิ์การใช้ประโยชน์หน้าที่ดินริมฝั่ง             
ล าน้ ามาประกอบค าขอด้วยหรือไม่อย่างไร และกรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ เป็นผู้ยื่นขอจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีหลักฐานหนังสือให้ความยินยอมฯ หรือไม่อย่างไร ปัจจุบันอยู่
ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                               

3. การจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ส าหรับประชาชานที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 
โครงการ                      
   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                   
เจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มีการชี้แจงข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับชุมชนใน
การด าเนินงานโครงการและแนวทางในการช่วยเหลือชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการ              
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีประชาชนที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ าแม่น้ าเจ้าพระยาที่อยู่ในบริเวณโครงการ 
จ านวน 282 ครัวเรือน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริม
ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ตามแผนคาดว่าสามารถย้ายชุมชนที่ปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ าได้ภายในเดือนมกราคม 2560 
โดยแผนงานดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานโครงการของกรุงเทพมหานครและเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานโครงการที่จะต้องส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ (1) แบ่งปันที่ดินในชุมชนเดิมและปรับปรุงชุมชน
ใหม่ (2) ย้ายไปสร้างชุมชุมใหม่ในที่ดินของรัฐ (ขอใช้ที่ดิน ขอเช่าที่ดิน) (3) ย้ายไปสร้างชุมชนใหม่ในที่ดินของ
เอกชน (ซื้อที่ดิน) (4) ย้ายไปแฟลต ขส.ทบ. (แฟลต 5 ชั้น เพ่ือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ เพ่ือข้าราชการสภาฯ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา) โดยมี
ห้องว่างจ านวน 40 ห้องส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากชุมชนเขียวไข่กา ปากคลองบางเขนใหม่ วัดสร้อยทอง  
และ (5) รับเงินชดเชย ออกจากพ้ืนที่  ซึ่งได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามที่
อนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอ 
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  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ลงพ้ืนที่โครงการบริเวณชุมชนวัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต โดยมี
ตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงพ้ืนที่และรายงานผลการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนบริเวณชุมชนวัดทเวราชกุญชรที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว สรุปดังนี้  

- การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1  (วันที่ 18 มีนาคม 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจง 
ความเป็นมาโครงการและรับฟังข้อกังวลใจเบื้องต้น ผลการประชุม ชุมชนมีความเข้าใจในโครงการมากขึ้นและ
ปรับความเข้าใจว่าไม่ใช่การก่อสร้างถนนขนาด 19.5 เมตรเลียบแม่น้ าเจ้าพะยา แต่มีความกังวลใจเนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวมีบ้านโบราณเก่าแก่หลายหลัง เป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี 
และไม่ต้องการทางเลียบริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพราะบดบังทัศนียภาพ รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ าเจ้าพระยาเป็น
เรื่องท่ีควรน ามาพิจารณาประกอบในโครงการ และขอให้ที่ปรึกษาสอบถามชุมชนให้ครบถ้วนทั้ง 3 โซนด้วย 

- การรับฟังความคดิเห็นครั้งที่ 2 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2559) เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนด้วย 
กระบวนการโบราณคดีชุมชน ผลการประชุม ชุมชนยอมรับแนวทางโบราณคดีชุมชนและพัฒนาชุมชน และ
เสนอแนวทางเดินเชื่อม ไม่ต้องการให้ผ่านด้านหน้าริมแม่น้ า เพราะกังวลใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมถึงความเป็นส่วนตัว จึงเสนอเส้นทางเดินจากแนวประตูน้ าของคลองผดุงกรุงเกษมเข้ามาที่วัด
เทวราชกุญชรซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดไม่ขัดข้อง และเดินผ่านชุมชนไปยังด้านข้างของพ้ืนที่ท่าวาสุกรี และหาก
สามารถต่อเชื่อมไปถึงวัดราชาธิวาสได้จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเซนต์คาเบียลและโรงเรียนสาธิตราชภัฎสวนสุนันทา 

- การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (วันที่ ๗ มิถุนายน 2559)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ 
แนวทางที่ชุมชนจะร่วมกันในการแสดงสิทธิ์เพ่ือการอยู่อาศัยต่อไป โดยมีตัวแทนกรุงเทพมหานคร สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมประชุม ผลการ
ประชุม ชาวชุมชนจะรวบรวมเอกสารการเช่าที่ดินของวัด ภาพเก่า เพ่ือเตรียมเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการ
อยู่อาศัยเพื่อร่วมกันวางผังเส้นทางการเชื่อมต่อได้ 

- การรับฟังความคิดเห็นครั้งที ่4 (วันที่ 19 มิถุนายน 2559) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับ 
หลักฐานและรูปภาพ สิ่งของเก่าที่สามารถเล่าเรื่องชุมชนได้และออกแบบร่วมกัน สิ่งที่พบจากการประชุมคือ 
เอกสารแสดงว่าชุมชน 33 หลังมีสัญญาเช่ากับวัดเทวราชกุญชร และมี 12 หลัง (บริเวณร้านกาหลง) ไม่มี
สัญญาเช่า แต่ยันยันว่าอยู่อาศัยมานาน  รวมถึงมีประเด็นจากภาพการพัฒนาพ้ืนที่ริมน้ าในรายการเดินหน้า
ประเทศไทย ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. ท าให้ประชาชนเชื่อว่ารูปแบบ
ทางเดินริมน้ าจะมีส่วนที่เข้ามาในพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งจะต้องโดยรื้อย้าย จึงมีการรวมกลุ่มจากประชาคมบางล าพู 
ชุมชนบ้านปูน ชุมชนบางอ้อ ตัวแทนเครือข่ายต่อต้านทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือแสดงความไม่สบายใจ 
และขอให้ที่ปรึกษาชี้แจง ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ชี้แจงท าความเข้าใจว่า
เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบนฐานมรดกวัฒนธรรมที่ค านึงถึงนิเวศทางธรรมชาติและนิเวศทางสังคม เชื่อมต่อ
ด้วยทางเดินที่เลียบน้ าหรือบนดินตามความเห็นชอบของพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งทางชุมชนขอให้ที่ปรึกษาได้อธิบาย
แนวทางดังกล่าวให้ประชาชนในชุมชนทราบมากขึ้นเพ่ือคลายความกังวลใจอีกครั้ง 

- การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 5 (วันที่ 25 มิถุนายน 2559) มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบาย 
แนวทางการด าเนินงานโครงการให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยวิธีโบราณคดีชุมชน พร้อมร่วมออกแบบ
เส้นทางเดินทางเชื่อมกับชุมชนวัดเทวราชกุญชร โดยมีผู้แทนส านักการโยธา  ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้แทนชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนมิตตคาม 1 ชุมชนบ้านปูน มัสยิดบางอ้อ 
ประชาคมบางล าพู ผู้แทนเครือข่ายต่อต้านทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า             
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เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้น าเสนอเหตุผลของการด าเนินงานโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และร่าง
แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 14 กิโลเมตร โดยสิ่งที่ชุมชนกังวลใจ ได้แก่ ความจ าเป็นโครงการ มีความเห็นว่า
กรุงเทพมหานครมีปัญหาอีกมากท่ีต้องแก้ไข  ความก้าวหน้าของงานมีความล่าช้า เป็นเหตุของความกังวลและ
คิดว่ากรุงเทพมหานครจะมีแบบไว้อยู่แล้ว การประชุมเป็นการเพียงการซื้อเวลา และความชัดเจนของแบบที่
ออกแบบเพื่อก่อสร้าง ชุมชนต้องการให้มีการปักเสาลงน้ า 

- การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 6 (วันที่ 27 มิถุนายน 2559) ประเด็นเรื่องการออกแบบ 
เส้นทางเชื่อมต่อร่วมกับชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 15 คน ผลการประชุม กลุ่มชุมชนวัดเทวราช
กุญชรกลุ่มนี้เข้าใจโครงการฯ และร่วมมือให้ข้อมูลเชิงลึกของชุมชน และยืนยันว่าตนไม่ใช่ผู้บุกรุกด้วยมีสัญญา
เช่ากับวัดเทวราชกุญชร และยืนยันการเข้าถึงแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่างสะดวก เพราะชุมชนนี้ไม่มีเขื่อนสูงปิดบัง
ทัศนียภาพ อีกทั้งมีเส้นทางเดินเชื่อมผ่านสถานที่ส าคัญ เช่น วัดเทวราชกุญชร อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าทาง
เลียบแม่น้ า แต่ขอให้สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากกว่าการท าทางเลียบ              
ซึ่งปัญหาของชุมชนคือ น้ ากัดเซาะที่ดินตั้งแต่เริ่มมีเรือด่วนเจ้าพระยา ท าให้หน้าดินร่นเข้ามาในฝั่งทุกปี 
เสนอแนะให้น าต้นล าพู ล าแพน กลับมาช่วยอุ้มน้ าและกักดินเพ่ือจะทุเลาปัญหาน้ าท่วม 
  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 การจ่ายเงินช่วยเหลือและรื้อย้ายชุมชนรุกล้ าล าน้ า มีประชาชนปลูกสร้าง
บ้านเรือนรุกล้ าแม่น้ าเจ้าพระยาจ านวน 282 หลังคาเรือน ได้มีการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ปลูกสร้างรุกล้ าแม่น้ า
เจ้าพระยาแล้วจ านวน 147 หลังคาเรือน คงเหลือ 135 หลังคาเรือน จะรื้อย้ายเมื่อบ้านมั่งคงปลูกสร้างแล้ว
เสร็จ และโรงเรียนปิดเทอมช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2561 

ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนขอความเห็นชอบ 
ด าเนินการด้วยวิธี E-bidding ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

ประเด็นที่ 3 การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการ 
ประสานงานเพ่ืออนุญาตให้ด าเนินการโครงการได้แก่  

1. กรมเจ้าท่า : ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  

2. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า : ขอความเห็นชอบ            
การด าเนินโครงการในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก (ฝั่งพระนคร จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงคลอง
รอบกรุงระยะทางประมาณ 850  เมตร  ฝั่งธนบุรี จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงคลองบางยี่ขัน ระยะทาง
ประมาณ 900 เมตร) 

3. กรมศิลปากร: กรณีโครงการอยู่ใกล้พื้นที่โบราณสถานตาม มติครม. เมื่อวันที่ 16  
เมษายน 2518                
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ  

1. การด าเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือท า 
ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดโครงการ เพราะหากประชาชนไม่ได้รับข้อมู ลที่ถูกต้อง
อาจจะน าไปสู่การคัดค้านการด าเนินงานโครงการได้ 

2. กรุงเทพมหานครควรด าเนินการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้น และ 
เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการเกี่ยวกับรูปแบบโครงการ 
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3. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยามีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เช่น  
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบสร้างทางเดินริมแม่น้ า และช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการ 
ให้กับหน่วยงานภายนอก ส่วนเรื่องบ้าน ชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับผิดชอบในการด าเนินการ ดังนั้น การด าเนินงานโครงการจึงควรมีการบูรณาการร่วมกัน 
 

1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน ้า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว               
คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า -รามค้าแหง                  
ไปทางประตูระบายน ้าคลองสองสายใต้ 
      ปัญหาการบุกรุกแนวเขตคลองสาธารณะเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้ เกิดผลกระทบหลาย
ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาน้ าท่วมเพราะไม่สามารถ
พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในคู คลองได้  จากปัญหาดังกล่าว ประกอบกับเกิดมหาอุทกภัย
เมื่อปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการ            
สิ่งรุกล้ าล าน้ าสาธารณะ โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่
บุกรุกล าน้ าสาธารณะ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดหาที่พักอาศัย
ถาวรให้กับผู้บุกรุก ซึ่งในระยะเร่งด่วนได้มีการก าหนดคลองส าคัญที่มีปัญหาการรุกล้ าจ านวน 9 คลอง ได้แก่ 
คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดพร้าวและคลองสอง คลองเปรมประชากร คลองพระยาราชมนตรี            
คลองสามวา คลองลาดบัวขาว คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง  
  กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมร่วมกันและ
ได้ก าหนดให้คลองลาดพร้าวและคลองสองเป็นโครงการน าร่องการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ า
สาธารณะ โดยให้กรุงเทพมหานครส ารวจข้อมูลการบุกรุกเป็นจ านวนหลังคาเรือน จ านวนครัวเรือน                     
และจ านวนประชากร เพ่ือเป็นข้อมูลให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งเรื่องการก าหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ าแนวคลองและทางระบายน้ า ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา                        
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด าเนินการก าหนด
มาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ าแนวล าคลองและทางระบาย
น้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อมีการรื้อย้ายผู้บุกรุกออกจากแนวเขตคลองแล้ว 
หากไม่มีการกันแนวเขตคลองท่ีชัดเจนอาจจะท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกกลับมาอีก ประกอบกับคลองลาดพร้าว
ถือเป็นคลองสายหลักที่มีความส าคัญทางด้านการระบายน้ าในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยคลองลาดพร้าว               
และคลองสอง ความกว้างประมาณ 18-80 เมตร ความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร รับน้ าจากตอนบนของ
กรุงเทพมหานคร บริเวณอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไหลผ่านพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 เขต 
ประกอบด้วย เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง              
และเขตวังทองหลาง เชื่อมบรรจบลงสู่คลองแสนแสบ 
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนงาน/โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2558 (งบกลาง) จ านวนทั้งหมด 1,838 โครงการ 
รวมถึงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้รับพิจารณาให้ด าเนินการ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประ ตู
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ระบายน้ า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์
ยักษ์พระรามเก้า-รามค าแหง ไปทางประตูระบายน้ าคลองสองสายใต้ งบประมาณ 2,426.60 ล้านบาท เพ่ือ
จัดระเบียบและบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ าสาธารณะคลองลาดพร้าวและคลองสอง ความยาว
ประมาณ 22 กิโลเมตร ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)  
  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ติดตามการด าเนินโครงการก่อสร้างฯ สรุปดังนี้ 

1. การก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว               
คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริ เวณ เขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า -รามค าแหง                  
ไปทางประตูระบายน้ าคลองสองสายใต้ 
       กรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  ก่อสร้างเข่ือน      
ค.ส.ล. ยาวประมาณ 45.3 กิโลเมตร จ านวนเสาเข็ม 60,000 ต้น ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วัน เริ่มต้น
สัญญาวันที่ 15 มกราคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มิถุนายน 2562 วงเงินค่าก่อสร้าง 1,645 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1.1  แนวก่อสร้างเข่ือนส่วนที่มีบ้านประชาชนรุกล้ า ความยาวประมาณ 13.95 กิโลเมตร  
จ านวนเสาเข็ม 19,000 ต้น โดยกรุงเทพมหานครรับผิดชอบด าเนินการ ประกอบด้วย  

               1.1.1 ไม่ติดอุปสรรค ระยะทาง 11.15 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครตอกเสาเข็มได้  
11,611 ต้น ความยาวประมาณ 8.93 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม 3,314 ต้น                  
ความยาว 2.22 กิโลเมตร  

               1.1.2 ติดอุปสรรค ระยะทาง 2.80 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเจรจารื้อย้าย 0.30  
กิโลเมตร ไม่มีทางล าเลียง 1.60 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างกรมบังคับคดีแบ่งหักท่ีดิน 0.90 กิโลเมตร 

1.2 แนวก่อสร้างเข่ือนส่วนที่มีชุมชนรุกล้ าเขตคลอง จ านวน 50 ชุมชน ความยาว 
ประมาณ 31 กิโลเมตร  จ านวนเสาเข็ม 42,700 ต้น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) กรุงเทพมหานคร และฝ่ายความมั่นคง  ซึ่งฝ่ายความมั่นคง พอช.                
และกรุง เทพมหานคร ได้ร่วมกันรื้อย้ายชุมชนได้ระยะทาง 9.37 กิโลเมตร ใน 23 ชุ มชน โดย
กรุงเทพมหานครสามารถตอกเสาเข็มได้ 8,765 ต้น ความยาว 6.70 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม 
3,631 ต้น ความยาว 267 กิโลเมตร  
  ซึ่งการด าเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวฯ จากการติดตามความคืบหน้า
โครงการ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีการตอกเสาเข็มได้ 20,376 ต้น จากทั้งหมด 60,000 ต้น (33.96%) 
ความยาวเขื่อนที่ตอกเสาเข็มได้ 15.63 กิโลเมตร โครงการมีความก้าวหน้า 27.80%  

2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  
จากเหตุการณ์น้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีบาง 

พ้ืนที่ถูกน้ าท่วมเนื่องจากปัญหาการระบายน้ าที่ไปตามคลองสายหลักไม่คล่องตัว เพราะมีการปลูกสร้าง
บ้านเรือนรุกล้ าเข้ามาในคลองจ านวนมาก ท าให้ขนาดของคลองแคบลง จนกลายเป็นอุปสรรคการไหลของน้ า 
นอกจากส่งผลต่อการระบายน้ าแล้ว สภาพการอยู่อาศัยของชุมชนแออัดริมคลองมีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม         
มีสิ่งผิดกฎหมายในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน  
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     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ดังนี้  

2.1  มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและ  
อุทกภัย (กบอ.) ประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่รับน้ าและทางระบายน้ า
และป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ าพื้นที่เพ่ิมเติม   

2.2  มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชนที่รุกล้ าพ้ืนที่คลองลาดพร้าวและคลอง
เปรมประชากร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง  

2.3  มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย โดยให้เร่งรัดการด าเนินโครงการตามนโยบาย 
ส าคัญของรัฐบาลก่อน เช่น โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร 

2.4 มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ปรับระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยจะด าเนินการในปี พ.ศ. 2559-2561 ซึ่งมีมติอนุมัติงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการ วงเงินงบประมาณ 4,061.44 ล้านบาท เป้าหมาย 74 ชุมชน 11,004 ครัวเรือน (เป็นชุมชนใน
คลองเปรมประชากร 33 ชุมชน 4,398 ครัวเรือน) 

   กรุงเทพมหานครรว่มกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฝ่าย 
ความมั่นคงได้ท าการลงพ้ืนที่เพ่ือก าหนดแนวร่องน้ าที่จะก่อสร้างเขื่อนให้ประชาชนในชุมชนทราบ ขณะนี้
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดท าแผนการรื้อย้ายและการพัฒนาที่อยู่อาศัยตลอดแนวคลอง
ลาดพร้าว โดยมีรูปแบบในการด าเนินการ คือ (1) ก่อสร้างใหม่ในที่เดิมการขยับขึ้นจากคลองมาจัดระเบียบ
ชุมชนใหม่  (2) ย้ายสร้างชุมชนใหม่ในท่ีดินใหม่ ชุมชนด าเนินการซื้อ/เช่าที่ดินโดยสหกรณ์ และ (3) ย้ายไปอยู่
การเคหะฯ โดยแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวมีส่วนที่ชุมชนรุกล้ า 50 ชุมชน จ านวนบ้านรุกล้ า 6,841 หลัง 
ประกอบด้วย 

(1) ชุมชนอยู่ในแนวก่อสร้างเข่ือน (ในแนวธงแดง) จ านวน 4,127 หลัง ประสงค์เข้าร่วม 
โครงการ จ านวน 3,500 หลัง รื้อย้ายแล้ว จ านวน 1,034 หลัง  ยังไม่รื้อ จ านวน 2,466 หลัง (รื้อได้ 
1,057 หลัง และรื้อไม่ได้ 1,409 หลัง  

(2) ชุมชนที่อยู่นอกแนวก่อสร้างเข่ือน (นอกแนวธงแดง) จ านวน 2,714 หลัง ประสงค์เข้า 
ร่วมโครงการ จ านวน 1,926 หลัง รื้อย้ายแล้ว 860 หลัง ยังไม่รื้อ จ านวน 1,066 หลัง (รื้อได้ 649 หลัง 
และรื้อไม่ได้ จ านวน 417 หลัง) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ 
- หลังจากท่ีส านักการระบายน้ าได้ด าเนินการกอ่สร้างเข่ือนและ พอช. มีการด าเนินการ 

ด้านที่อยู่อาศัยแล้ว จ าเป็นต้องมีการบ าบัดน้ าด้วย เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมาก และเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหาน้ าเสียและประสิทธิภาพในการระบายน้ า ส านักการระบายน้ าควรมีแผนงานในการขุดลอกคลองร่วมกับ
การสร้างเขื่อนควบคู่กันไปด้วย  
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  3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าเจ้าพระยา 4 แห่ง 
สืบเนื่องจากอัตราการเพ่ิมของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องท าให้ 

เกิดการขยายตัวในแนวราบ ทั้งจ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสิ่งปลูกสร้าง และการขยายตัวของพ้ืนที่ที่กระจายไปในทุก
ทิศทาง ตลอดจนการเดินทางของประชาชนมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ า
เจ้าพระยาก็มีการพัฒนาค่อนข้างมาก ซึ่งยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งต่างๆ โครงข่ายการจราจรส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ของเมือง ส่วนโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-
ตะวันตกมีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศที่มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแนวกั้น ท าให้
ต้องมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแนวตะวันออก -
ตะวันตก ปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยามีอยู่ เพียง 22 สะพานเพ่ือรองรั บจ านวนคนข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาในวันท างานปกติ รวมเฉลี่ย 3 ล้านคนต่อวัน และเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา รวมเฉลี่ย 1.7 ล้านคันต่อวัน ส่งผลต่อความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางข้ามสองฝั่งแม่น้ าประมาณ 10-
12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง ท าให้มีปริมาณจราจรหนาแน่นทั้งบนสะพานและทางแยกที่ต่อเนื่อง ส่งผล
ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา และจากผลการศึกษาของส านักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร พบว่า ปริมาณการจราจรข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาในอนาคต (ปี พ.ศ. 2574) จะเพ่ิมขึ้นเป็น 2.6 ล้านคัน
ต่อวัน หากไม่มีการก่อสร้างสะพานเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางลดลงเหลือประมาณ 2-5 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ความเร็วเฉลี่ยของการเดินเท้าประมาณ 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 
 จากผลการศึกษาของ JAPAN INTERNATIONAL COORPERATION AGENCY (JICA) 
และผลการศึกษาของกรมโยธาธิการที่ผ่านมา ซึ่งระบุสอดคล้องตรงกันว่ามีความจ าเป็นต้องท าการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแนวตะวันออก -ตะวันตก เพ่ิมเติมจาก
เดิมที่มีอยู่  โดยเพ่ิมเติมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้  ซึ่งมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 และการ
ประชุมประสานการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและการจราจร ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2549 ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการส ารวจออกแบบและ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 4 แห่ง โดยให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงรูปแบบ ความเหมาะสม และ
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ รวมถึงความเป็นไปได้ของต าแหนงที่ตั้งสะพาน เพ่ือลดผลกระทบความเป็นอยู่และวิถีการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนโดยรอบโครงการ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา  
บริเวณแยกเกียกกาย  เป็นการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงถนนพหลโยธิน ถนนก าแพงเพชร ถนนทหาร 
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย (ตามแนวถนนทหาร) ถึงถนนจรัญสนิทวงศ์สิ้นสุดถนนเลียบทาง
รถไฟฟ้าสายใต้ เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อโครงการของกรมทางหลวงชนบท ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร 
อีกท้ังเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพ่ิมมากขึ้นจากการมีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บริเวณแยกเกียกกาย 
ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาการจราจรในสภาพปัจจุบัน 
      2. ก่อสร้างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตอนกลาง ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณ
ถนนราชวงศ ์- ถนนท่าดินแดง และสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนลาดหญ้า - ถนนมหาพฤฒาราม 
          2.1 สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง เป็นการ
พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการชุมชน ตามแนวเส้นทางถนนราชวงศ์และถนนท่าดินแดง ที่มีปลายถนน
บรรจบแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เพื่อเตรียมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ตามผลการศึกษาของ 
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JICA และกรมโยธาธิการ  แต่เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกว่าจะมีผลกระทบซึ่งจะท าให้วิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องการค้าขาย การจอดรถ (ถนนท่าดินแดง) ประกอบกับประชาชนฝั่งทาง
ราชวงศ์ให้ความเห็นว่าเมื่อก่อสร้างสะพานเสร็จแล้วจะเป็นการน ารถเข้าสู่พื้นที่และไม่สามารถแก้ไขปัญหา
การจราจรได้ แต่ในการออกแบบสะพานมุ่งเน้นในรูปแบบ COMMUNITY BRIDGE  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชื่อมโยงการเดินทางท้ังสองฝั่งแม่น้ า เพื่อลดปริมาณการจราจรในสะพานพระปกเกล้าและสะพานสาทร 
ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากประชาชนในพื้นที่มีความขัดแย้งสูง
หรือมองว่าได้รับผลกระทบสูง กรุงเทพมหานครอาจจะพิจารณาเป็นสะพานคนเดินข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
(FOOT BRIDGE) หรืออีกแนวทางหนึ่ง ที่ปรึกษาอาจจะพิจารณาตามต าแหน่งใหม่ต่อไป 
  2.2 สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม เป็นการ
พัฒนาโครงข่ายจากถนนลาดหญ้าที่มีแนวเขตทางกว้าง เชื่อมต่อทางลอดในแนววงเวียนใหญ่ ถนนอิสรภาพ 
สิ้นสุดถนนเพชรเกษม สามารถแบ่งเบาปริมาณการจราจรในสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าฯ ได้ดี ใน
ขณะเดียวกันฝั่งถนนมหาพฤฒารามมุ่งสู่ถนนคู่ขนานคลองผดุงกรุงเกษมเพ่ือเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย ซึ่งจะช่วย
แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 3. ก่อสร้างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตอนใต้ บริเวณถนนจันทน์ - ถนนเจริญนคร                   
เป็นการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนเจริญกรุง ถนนจันทน์               
ถนนเจริญนคร และเป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรติดขัดในสะพานตากสินและสะพานกรุงเทพ ซึ่งจะเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี 
 การด าเนินการโครงการ 
 กรุงเทพมหานครโดยส านักการโยธา ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความเหมาะสมด้านการจราจร ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการวิเคราะห์โครงการ ด้าน
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนรับรู้และให้ความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นการริเริ่มโครงการ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและรูปแบบ
โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีโครงการน้อยที่สุด และโครงการตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด รวมทั้งงานส ารวจออกแบบรายละเอียดและความเป็นไปได้ของการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา 4 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณแยกเกียกกาย  โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 

    - ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับต่อจากสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาและข้าม 
ถนนจรัญสนิทวงศ ์และก่อสร้างถนนต่อเนื่องไปจนถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ขนาด 2 ช่องจราจร/ทิศทาง 
รวม 4 ช่องจราจร งบประมาณจ านวน 720,000,000 บาท (ค่าก่อสร้าง+ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน)               
โดยในปีงบประมาณ 2560 ใช้งบประมาณจ านวน 72,000,000 บาท 
   -  ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ขนาด 3 ช่องจราจร/ทิศทาง             
รวม 6 ช่องจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร และก่อสร้างท่าเรือใหม่แทนท่าเรือเดิม 
พร้อมทางเดินที่จะไปสถานีรถไฟฟ้า และที่จอดรถ งบประมาณจ านวน 925,000,000 บาท (ค่าก่อสร้าง+
ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน)  โดยในปีงบประมาณ 2560 ใช้งบประมาณจ านวน 92,000,000 บาท 
   -  ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครต่อจากสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง ขนาด 2 ช่องจราจร/ทิศทาง รวม 4 ช่องจราจร งบประมาณจ านวน 
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915,000,000 บาท (ค่าก่อสร้าง+ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน) โดยในปีงบประมาณ 2560 ใช้งบประมาณ
จ านวน 92,000,000 บาท 
   -  ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดงถึง             
ถนนก าแพงเพชร ขนาด 2 ช่องจราจร/ทิศทาง รวม 4 ช่องจราจร งบประมาณจ านวน 995,000,000 บาท
(ค่าก่อสร้าง+ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน) โดยในปีงบประมาณ 2560 ใช้งบประมาณจ านวน 99,000,000 บาท 
   -  ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากถนนก าแพงเพชรถึง             
ถนนพหลโยธิน ขนาด 2 ช่องจราจร/ทิศทาง รวม 4 ช่องจราจร งบประมาณจ านวน 945,000,000 บาท
(ค่าก่อสร้าง+ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน)  โดยในปีงบประมาณ 2560 ใช้งบประมาณจ านวน 92,000,000 บาท 
  2.  โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณถนนราชวงศ์ – ถนนท่าดินแดง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางท้ังสองฝั่งแม่น้ า เพ่ือลดปริมาณ
การจราจรในสะพานพระปกเกล้าและสะพานสาทร พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการชุมชน ตามแนว
เส้นทางถนนราชวงศ์และถนนท่าดินแดงที่มีปลายถนนบรรจบแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งและลดปริมาณจราจร
หนาแน่นทั้งบนสะพานและทางแยกที่ต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลาอย่าง
รุนแรง โดยก่อสร้างเป็นสะพาน 2 ชั้น โครงสร้างเหล็กแบบโค้ง (STEEL ARCH BRIDGE) ชั้นบนส าหรับรถยนต์ 
มีขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ ผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร (ช่องจราจร 7.00 เมตร และไหล่ทางข้างละ 
1.50 เมตร) ชั้นล่างส าหรับคนเดินและเส้นทางจักรยานข้ามแม่น้ า ความกว้างทางเดิน 10.00 เมตร 
งบประมาณก่อสร้างสร้าง 995,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 720 วัน 
  3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนลาดหญ้า – ถนนมหาพฤฒาราม              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สามารถลดเวลาในการ
เดินทางไปหัวล าโพงและทางด่วน โดยเฉพาะรถจากฝั่งธนฯ เชื่อมต่อทางด่วนได้สะดวกยิ่งขึ้น ท าหน้าที่เป็น            
วงแหวนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ลดจ านวนรถในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในได้ ลดปริมาณการจราจร
ภายในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน โดยก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 1 สะพาน ขนาด 4 ช่อง
จราจร (สามารถปรับเป็น 6 ช่องจราจรได้ในอนาคต) รูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานช่วงถนน
ลาดหญ้าขนาด 4 ช่องจราจรไหล่แคบ ความกว้าง 15.80 เมตร มีถนนระดับพื้นข้างละ 2 ช่องจราจร กว้าง
ข้างละ 6.00 เมตร สะพานช่วงถนนมหาพฤฒาราม ขนาด 2 ช่องจราจร/ทิศทาง ไหล่ทางกว้าง ความกว้าง 
10.30 เมตร มีถนนระดับพื้นข้างละ 2 ช่องจราจร กว้าง 6.00 เมตร ความยาวสะพานรวม 1,340 เมตร 
เป็นสะพานช่วงข้ามแม่น้ ายาว 220 เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,218,000,000 บาท (ค่าก่อสร้าง+
ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน) ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,080 วัน (3 ปี) 
  4. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนจันทน์ – ถนนเจริญนคร              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ในอนาคต เชื่อมต่อวิถี
ชีวิตของชุมชนและสังคมระหว่างสองฝั่งแม่น้ า เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจการค้าของชุมชน และช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 1 สะพาน ขนาด 
4 ช่องจราจร ตัวสะพานโครงการยาวทั้งหมด 1,400 เมตร เป็นสะพานช่วงข้ามแม่น้ ายาว 270 เมตร เชื่อม
ถนนจันทน์กว้าง 2 ช่องจราจร ทางขึ้นลงเชื่อมถนนเจริญกรุง ด้านละ 1 ช่องจราจร สะพานเชื่อมถนนเจริญนคร
เป็นลักษณะทางต่างระดับมีทางข้ึนลงด้านละ 1 ช่องจราจร ตัวสะพานออกแบบให้สามารถต่อขยายไปเชื่อม
กับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ในอนาคต เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างประมาณ 26 เมตร 
งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,800,000,000 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,080 วัน (3 ปี) 
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  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา ทั้ง 4 แห่ง พบว่า สะพานที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง คือ สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณแยกเกียกกาย และสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ถนนท่าดินแดง  โดยสะพาน
เกียกกาย ร่างพระราชกฤษฎีผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน
กฤษฎีกา ปัจจุบันรอการยืนยันรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ปรับรูปแบบและแนวสะพานเกียกกาย
เพ่ือลดผลกระทบกับอาคารรัฐสภาพแห่งใหม่ และได้มีหนังสือน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้น าเรียนรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทราบ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อสั่งการ ส่วนสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ ์– ถนนท่าดินแดง 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
  ส าหรับสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนลาดหญ้า – ถนนมหาพฤฒาราม และบริเวณ
ถนนจันทน์ – ถนนเจริญนคร  ในการส ารวจออกแบบขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                 
มีประชาชนคัดค้านเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนจากการเวนคืนที่ดินสิ่งปลูกสร้าง             
จึงไม่เห็นด้วยกับโครงการ มีการแสดงความคิดเห็นคัดค้านโครงการอย่างรุนแรงในการประชุมสัมมนา มีการ
เดินขบวนปิดถนนต่อต้านโครงการและได้ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร               
ซึ่งแนวโครงการกระทบอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนลาดหญ้า – ถนน   
มหาพฤฒาราม  พาดผ่านอาคารศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ และสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนจันทน์ – 
ถนนเจริญนคร พาดผ่านพ้ืนที่ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งก าลังก่อสร้างอาคารโรงแรมสูง 
75 ชั้น บนถนนเจริญกรุง              
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

- โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย และบริเวณถนน 
ราชวงศ์ – ถนนท่าดินแดง มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างค่อนข้างมาก เนื่องจากสะพานเกียกกาย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา แล้ว และมีการน าเรียนเรื่องรูปแบบสะพานต่อรองนายกรัฐมนตรี               
ซึ่งอยู่ระหว่างรอข้อสั่งการ  และส่วนสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณถนนราชวงศ์ – ถนนท่าดินแดง                 
ได้มีการเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) แล้ว 
จึงเห็นควรที่กรุงเทพมหานครจะได้เร่งรัดการขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาลเพ่ือให้สามารถเริ่มด าเนินการ
โครงการไดโ้ดยเร็ว 
 
 
 
 
         (นายนิรันดร์ ประดิษฐ์กุล) 
                        ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ  

 


